



ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

.....

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ วันอังคารที่ ๒๑ วันพุธที่ ๒๒ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๖ แห่ง โดยได้จัดให้มีพิธีซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอออกประกาศ ดังนี้

๑.บัณฑิตจะต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจแบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen Test Kit) โดยเขียนระบุชื่อ-นามสกุล บัณฑิต เวลา และวัน/เดือน/ปี ที่ตรวจบนแผ่นตรวจให้ชัดเจนพร้อมถ่ายรูปคู่เป็นหลักฐานกับบัตรประชาชน หรือนำผลการตรวจจากสถานพยาบาล ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง มาแสดง ทั้งนี้ ในกรณีบัณฑิตไม่มีผลการตรวจมาแสดง มหาวิทยาลัย ได้จัดหาสถานพยาบาลมาให้บริการตรวจคัดกรองAntigen test kit (ATK) ณ อาคารเรียนรวมบริเวณ ชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร์ ห้องบรรยาย ๑ (ฝั่งตรงข้ามหอประชุม) ซึ่งบัณฑิตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

๒.บัณฑิตทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (ก่อนเข้าหอประชุมจะต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้) ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง รักษาระยะห่างทางกายภาพ และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้นั่งพัก ๑๐ นาที เพื่อรอตรวจวัดซ้ำ และหากอุณหภูมิไม่ลด จะเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ณ จุดตรวจคัดกรองที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เท่านั้น หากผลการตรวจคัดกรองโรคยืนยันไม่พบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงจะสามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้ กรณีที่ผลการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แสดงผลเป็นบวก (Positive) บัณฑิตต้องตรวจคัดกรองยืนยันซ้ำ หากไม่พบเชื้อไวรัสฯ ให้แจ้งความประสงค์ที่จะขอเข้ารับปริญญาบัตร ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. กับคณะที่ตนสังกัด เพื่อเข้ารับปริญญาในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๓.บัณฑิตต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงสาธารณสุข D-M-H-T-T-A (รักษาระยะห่างทางกายภาพ-สวมใส่แมสก์-ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ-ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย-เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงตรวจหาเชื้อด้วย ATK) อย่างเคร่งครัด

๔.กรณีบัณฑิตที่อยู่ในข่ายผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง หรือมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หอบเหนื่อย ได้กลั่นลดลง เป็นต้น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ๖๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี